

มท.ล้อมคอก โซนนิ่งร้านอาหารแก๊ส พื้นที่เขตชุมชน

มท.ไทย ตื่น เรียกประชุมเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอมาตรการล้อมคอกป้องกันแก๊สระเบิดเข้า ครม.สั่งปดार्ทหน้า เล็งกำหนดโซนนิ่งแยกร้านจำหน่ายก๊าซออกจากอาคารพาณิชย์หรือแหล่งชุมชน พร้อมให้ ก.พลังงาน เป็นเจ้าภาพรื้อกฎหมายปิดช่องโหว่ มท.3 สั่งผู้ว่าฯ สมุทรปราการ ส่งทีมกู้ถังก๊าซที่ยังหลงเหลือในที่เกิดเหตุ หวั่นป้่มซ้ำ

เหตุระเบิดครั้งรุนแรงที่ร้าน “พงษ์แก๊ส เซอร์วิส” เลขที่ 338/7-8 หมู่ 18 ไกล่สามแยกพระประแดง ต.บางพั้ง จ.สมุทรปราการ อันสืบเนื่องจากการลักลอบถ่ายเทก๊าซหุงต้มจากถังใหญ่ลงสู่ถังเล็ก จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เมื่อเข้ามิดวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา ทำให้หน่วยงานรัฐตื่นตัวเร่งวางมาตรการป้องกัน

โดยวานนี้ (18 ก.พ.) นายประมวล รุจนเสรีรมช.มท.ไทย ได้เรียกตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง

ส่งทีมกู้50ถึงแก๊สที่ยังเหลือหัวนบีมซ่า

กรมธุรกิจพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาลเมืองลัดหลวง และ สภ.อ.พระประแดง เพื่อวางมาตรการป้องกันอัคคีภัย หลังเกิดเหตุแก๊สระเบิด ที่ร้านพรมย์แก๊สเซอร์วิส

ภายหลังการประชุม ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง นายประมวล แดงว่า ในส่วนของคดี ซึ่งได้แจ้งข้อหาประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกับเจ้าของร้านแก๊สนั้น ได้มอบให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป และได้สั่งผู้ว่าฯ สมุทรปราการ ให้เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะสาเหตุที่เป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการลักลอบถ่ายเทก๊าซหุงต้ม เนื่องจากก๊าซถังใหญ่มีราคาต่ำถ้านำมาถ่ายเทใส่ถังเล็กจะได้ราคาส่งกว่า เพราะได้ปริมาณถึงมากกว่า

นอกจากนั้น ยังพบว่ามีถังแก๊สหุงต้มตกค้างอยู่ในที่เกิดเหตุประมาณ 50 ถัง จึงได้มอบหมายให้ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ไปแจ้งกับเจ้าของสถานที่เพื่อรื้อถอนหรือก๊อออกมาหากไม่สามารถกู้ได้ก็ขอให้แจ้งไปยังหน่วยงานที่มีเครื่องมือเขตปตท.หรือกรมควบคุมมลพิษ คาดว่า จะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการกู้ส่วนค่าใช้จ่ายนั้นทางเจ้าของร้านจะต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบ

“ปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการใช้ก๊าซหุงต้มนั้นเนื่องจากมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลกรมการค้าภายในกรมธุรกิจพลังงาน และอื่นๆ ทำให้เมื่อมีเกิดเหตุเกิดขึ้น จะไม่สามารถหาตัวผู้รับผิดชอบได้ เพราะแต่ละหน่วยงานจะมีหน้าที่รับผิดชอบเพียงบางส่วนเช่น การขออนุญาตถ่ายก๊าซก็จะอยู่ที่กรมการค้าภายใน การบรรจุก๊าซอยู่ที่กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น” นายประมวล ระบุปัญหา

และว่า จะเสนอมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า (24 ก.พ.) โดยจะมีมาตรการหลักๆ 3 ข้อ คือ 1.จะต้องให้มีการแยกก๊าซทุกชนิดออกจากกัน 2.มีการกำหนดโซนนิ่งโดยแยกร้านที่จำหน่ายก๊าซออกจากอาคารพาณิชย์หรือแหล่งชุมชน และ 3.ให้เจ้าหน้าที่กวดขันตรวจตราความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ทางกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหามาตรการป้องกันปัญหาในระยะยาว

ด้าน นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ในส่วนของ กทม.มีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่แล้วแต่ที่ยังมีปัญหาก็เพราะมีการลักลอบถ่ายเทก๊าซของลูกจ้างภายในร้านซึ่งหากร้านค้าไม่ทำอย่างนั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไร อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการไปยังกองอนามัยและสิ่งแวดล้อม กทม.ให้ลงไปตรวจสอบตามร้านแก๊สต่างๆ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เสี่ยงอันตรายแล้วถ้าร้านใดยังฝ่าฝืนทำผิดกฎก็จะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดต่อไป

ขณะที่ นายสุทธิชัย ทรรคนสฤกษ์ดี รองปลัด กทม.กล่าวว่า จะเร่งกำกับไม่ให้ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม ทำการถ่ายเทก๊าซโดยพลการ เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเสี่ยงอันตรายมาก

นายณรงค์วิทย์ สุทธิวิริยะกุล อายุ 35 ปี เจ้าของร้านศิษยานุรักษ์แก๊ส ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มย่านบางบอนที่โด่งดังจากการให้พนักงานแต่งชุดการ์ตูนฮิโร่ไปส่งแก๊สตามบ้านเรือนกล่าวว่า โดยปกติร้านค้าส่งทั่วไปจะไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายก๊าซได้มีสิทธิเพียงส่งถึงก๊าซตามที่ลูกค้าโทรมาสั่งเท่านั้น หน้าที่การบรรจุก๊าซจะเป็นของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการลักลอบถ่ายเทก๊าซเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้กำไรมากขึ้น